



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๘๒๐๐๒ /๘๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว/ปลัดฯ/รองปลัดฯ/ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อที่ ๑๖ สมุดใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เช่น ยุบเลิกสำนักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีกให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไป นำส่งคืนหน่วยงานที่จ่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว เพื่อทำลายต่อไป ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีใดให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อสิ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปฎิเสธหรือประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่ยกเลิก มิให้นำมาใช้รับเงินต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ถูกยกเลิกด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินบำรุงท้องที่ จำนวน ๖๐ เล่ม เล่มที่ ๔๑/๖๒ - ๑๐๐/๖๒ และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๔ เล่ม เล่มที่ ๒/๖๒ - ๕/๖๒

ข้อเสนอ

ดังนั้น งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จึงเห็นควรออกประกาศให้ประชาชนรับรู้และรับทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๖๒๔๗ , ๐๙๙ ๙๖๙๑๙๔๔ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่งรชณี บริบูรณ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางสาวบุญตริก ลือล้ำ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควร พิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุปผา บุตรบ้านเขวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.จ.อ.

(โอกาส มรรคณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

(นายสมบุรณ์ ราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
เรื่อง ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อที่ ๑๖ สมุดใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เช่น ยุบ เลิกสำนักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินต่อไปอีก ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไป นำส่งคืนหน่วยงานที่จ่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว เพื่อทำลายต่อไป ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีใดให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อสิ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปฎิ เจาะรุธหรือประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่ยกเลิก มิให้นำมาใช้รับเงินต่อไป นั้น

บัดนี้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกอบกับพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ถูกยกเลิกด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินบำรุงท้องที่ จำนวน ๖๐ เล่ม เล่มที่ ๔๑/๖๒ - ๑๐๐/๖๒ และใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๔ เล่ม เล่มที่ ๒/๖๒ - ๕/๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จึงเห็นควรออกประกาศให้ประชาชนรับรู้และรับทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๖๒๔๗ , ๐๙๙ ๙๖๙๑๙๔๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมบูรณ์ ราโช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว